

KẾT LUẬN
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH
về thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19
vừa phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ngày 15/6/2021; sau khi nghe Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kết luận:

Đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và Bắc Giang là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Dịch xảy ra tại các khu công nghiệp với mật độ công nhân lớn, lịch trình di chuyển rộng, phức tạp nên tốc độ lây lan nhanh và rất khó kiểm soát; số ca lây nhiễm tăng nhanh. Dịch bệnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống, kinh tế, xã hội; nhiều khu vực đã phải cách ly, phong tỏa, giãn cách; trên 4.000 người nhiễm bệnh phải điều trị, hàng chục nghìn người phải cách ly. Cùng với đó là những tổn thất, thiệt hại nặng nề về kinh tế khi các hoạt động sản xuất, kinh doanh bị đình trệ, 04 khu công nghiệp trên địa bàn phải tạm dừng hoạt động, hàng trăm nghìn lao động không có việc làm, nhiều khoản chi phí phát sinh để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; an toàn, sức khỏe và đời sống của người dân, nhất là công nhân lao động bị ảnh hưởng lớn... Dự báo tốc độ tăng trưởng GRDP 06 tháng đầu năm 2021 sẽ sụt giảm mạnh, ước chỉ còn khoảng 10,2% (trong khi Quý I/2021 đạt 17,96%).

Trong hơn một tháng qua, trong bối cảnh nhiều khó khăn, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần quyết tâm, quyết liệt, chủ động, linh hoạt. Các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị trong tỉnh đã tập trung toàn lực, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền các cấp nhất quán quan điểm “*chống dịch như chống giặc*”, kiên trì thực hiện “*mục tiêu kép*” vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Các lực lượng tuyến đầu (y tế, công an, quân sự) làm việc ngày đêm, chạy đua với thời gian, thần tốc điều tra truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân, khoanh vùng, dập dịch. Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đã tích cực vào cuộc với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Nhân dân trong toàn tỉnh đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và cơ bản chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch. Đặc biệt, Bắc Giang đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, động viên thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiều mặt cả về vật chất và tinh thần của các bộ, ngành Trung ương; sự giúp đỡ trí tình của các tỉnh, thành phố, các tổ chức, cá nhân ở khắp mọi miền Tổ quốc...

Đến nay, dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, các nguồn lây đã được xác định rõ, khoanh vùng, thu hẹp; số ca F0, F1 giảm nhanh. Đồng thời, đã tổ chức rất thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; hỗ trợ tích cực, hiệu quả giúp nhân dân duy trì sản xuất, tiêu thu nông sản, đặc biệt là tiêu thụ vải thiều thuận lợi ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu; đồng thời, đảm bảo đời sống nhân dân, công nhân lao động, nhất là tại các khu vực cách ly, phong tỏa,... Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, động viên, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố và nhân dân trong cả nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống dịch Covid-19 còn một số hạn chế: Một số người đứng đầu cấp ủy, chính quyền có thời điểm chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm, thiếu bản lĩnh, sự quyết liệt, sâu sát, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, có lúc còn bị động, lúng túng, ứng phó chưa kịp thời với tình hình diễn biến của dịch và còn biểu hiện lơ là, chủ quan, chông chờ, ỉ lại; năng lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế; một bộ phận người dân chưa nghiêm túc chấp hành quy định phòng, chống dịch,...

Trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Để thực hiện thắng lợi “*mục tiêu kép*”, sớm đẩy lùi dịch bệnh và khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Quán triệt và thống nhất quan điểm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào cuộc với tinh thần quyết tâm cao nhất để lùi dịch Covid-19 trong thời gian nhanh nhất, thực hiện thắng lợi “*mục tiêu kép*” theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, quyết tâm **sau ngày 21/6/2021 cơ bản không phát sinh F0**, xác định đây là yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết hàng đầu trước mắt. Đồng thời, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 mà Nghị quyết số 30-NQ/TU ngày 04/12/2020 của Tỉnh ủy đã đề ra.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và đoàn thể các cấp, nhất là người đứng đầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Người đứng đầu cấp ủy chịu trách nhiệm trực tiếp trước ban thường vụ cấp ủy cấp trên về kết quả thực hiện mục tiêu đề ra; kiên quyết thay thế những cán bộ năng lực hạn chế, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống dịch.

2. Tiếp tục tập trung toàn lực, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch với tinh thần “*chống dịch như chống giặc*”. Nhất quán quan điểm phải “*bình tĩnh, đoàn kết, quyết tâm, thần tốc, sáng tạo và hiệu quả*” trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thỏa mãn với kết quả bước đầu đạt được.

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công dập dịch; trọng tâm là các giải pháp giãn cách, giảm thiểu tối đa sự tiếp xúc và siết chặt công

tác quản lý, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất tại các khu cách ly, phong tỏa, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong các điểm cách ly, khu nhà trọ công nhân, vùng phong tỏa, không để phát sinh ổ dịch trong cộng đồng.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động để mỗi người dân chuyển từ bắt buộc thực hiện sang chủ động, tự giác chấp hành quy định phòng, chống dịch. Phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò giám sát của Tổ Covid cộng đồng bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Chủ động tiếp cận nguồn vắc xin phòng ngừa Covid-19 hướng đến tiêm chủng toàn dân trong thời gian sớm nhất, trước mắt tập trung cho các khu vực, đối tượng ưu tiên và công nhân các doanh nghiệp sản xuất trong các khu, cụm công nghiệp.

3. Tập trung đẩy mạnh các biện pháp khôi phục sản xuất, kinh doanh, phục hồi tăng trưởng kinh tế. Bám sát tình hình dịch bệnh, chủ động điều chỉnh hình thức giãn cách, cách ly phù hợp đảm bảo vừa an toàn phòng, chống dịch, vừa tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh trên cơ sở đảm bảo điều kiện an toàn, với phương châm "*sản xuất để chống dịch, chống dịch để sản xuất*". Tập trung hỗ trợ để công nhân sớm trở lại làm việc; quan tâm giải quyết vấn đề chỗ ở cho công nhân; tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn của các doanh nghiệp sau khi trở lại hoạt động; tiếp tục hoàn thiện mô hình doanh nghiệp sản xuất an toàn, khu công nghiệp an toàn trong điều kiện có dịch Covid-19, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trước mắt cũng như lâu dài, không để gián đoạn sản xuất.

Duy trì các hoạt động sản xuất nông nghiệp bảo đảm kịp thời, theo đúng khung thời vụ; tiếp tục tập trung hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi trong thu hoạch, vận chuyển, lưu thông, tiêu thụ vải thiều và các nông sản đến kỳ thu hoạch.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển dịch vụ thương mại, thương mại điện tử, kinh tế số phục vụ các hoạt động của đời sống kinh tế, xã hội trong điều kiện có dịch.

Thực hiện triệt để tiết kiệm chi ngân sách, nhất là chi thường xuyên để bảo đảm nguồn lực cho phòng, chống dịch. Tập trung quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về thủ tục hành chính và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

4. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết vấn đề lao động, chăm lo đời sống, việc làm cho công nhân, quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân. Kịp thời triển khai thực hiện các giải pháp, chính sách hỗ trợ đối với công nhân, người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; có phương án bảo đảm nguồn lao động khi bước vào giai đoạn tăng cường sản xuất, kinh doanh sau dịch.

Chủ động chuẩn bị phương án bảo đảm tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022, đồng thời có kế hoạch dạy và học phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế.

5. Lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; chuẩn bị tốt các kỳ họp của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới bảo đảm đúng quy định.

6. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Chuẩn bị tốt các điều kiện, kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, chủ động các phương án bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm phòng, chống dịch để tạo sự răn đe và giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn tại các khu cách ly, khu phong tỏa, khu nhà trọ công nhân.

7. Tăng cường sự phối hợp và nâng cao vai trò, trách nhiệm của ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng các cấp trong công tác phòng, chống dịch. Tiếp tục vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch và huy động sự ủng hộ, tiếp nhận, phát huy tinh thần “*tuong thân tuong ái*” kêu gọi của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, trong đó đặc biệt quan tâm tới công nhân, người lao động, người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

8. Kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt, những cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống dịch. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định, chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch.

9. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đồng chí lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương phải gương mẫu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về các hoạt động phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, cơ quan, đơn vị, lĩnh vực mình phụ trách.

Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì, phối với Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận này; tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy kết quả thực hiện theo quy định.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị quyết tâm thực hiện thắng lợi “*mục tiêu kép*”, sớm đẩy lùi dịch bệnh và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kết luận này được phổ biến đến chi bộ. /.

Nơi nhận: *M*

- Ban Bí thư Trung ương Đảng
- Thủ tướng Chính phủ
- BCĐ PCD Covid-19 Quốc gia (báo cáo),
- Văn phòng Trung ương Đảng
- Ban cán sự đảng Bộ Y tế
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các cơ quan, sở, ban, ngành tỉnh,
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.



Dương Văn Thái